

สารพันปัญหา?

สารน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

สนับสนุน “นายกฯ อังค์” ปลดล็อกห้ามขายเหล้าวันสำคัญทางศาสนา บิ๊กอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ปี 2568 วุฒิสภาเซ็นเอ็มโอยูพัฒนาผลงานวิจัย

■ ยกเลิกห้ามขายเหล้าวันพระ ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

เห็นข่าวนายกรัฐมนตรีให้ไปศึกษาเรื่องการยกเลิกการห้ามขายเหล้าในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านเหล้า แต่ขอสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่

เพราะทุกวันนี้ถึงแม้จะห้ามขาย แต่ก็มีผลบังคับใช้แค่เฉพาะร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เท่านั้น ไปดูร้านค้าตามชุมชนต่างๆ ก็เห็นขายกันตามปกติแค่แอบๆ กันพอเป็นพิธีเท่านั้น

การห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่ดูหยาบหยาบเข้มงวดเกินเหตุ ทำเหมือนเป็นความผิดร้ายแรง แทนที่จะไปเพิ่มโทษเอาผิดกับพวกเมาแล้วขับ ให้มีบทลงโทษรุนแรงเด็ดขาด และรวดเร็ว ดูน่าจะเข้าทำกว่า



แพทองธาร ชินวัตร

หรือไม่ก็ไปเคร่งครัดเข้มงวดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนดูแล้วน่าสนับสนุนมากกว่าข้อห้ามขายเหล้าวันสำคัญทางศาสนา ทั้งที่คนก็กินเหล้า กินเบียร์กันอยู่ทุกวัน มาห้ามแล้ววันสำคัญทางศาสนาได้ประโยชน์อะไร ดูแล้วเป็นเรื่องตลก

มีแต่ออกทะเลในเรื่องไม่เป็นเรื่อง มีอีกหลายเรื่องควรแก้ก็เยอะแยะมากกว่าห้ามขายเหล้าวันพระ.

วิทยา

ตอบ คุณวิทยา

เหตุผลที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษายกเลิกข้อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาเป็นความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว

ประเด็นดังกล่าวมีการถกเถียงถึงความเหมาะสม มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะเป็นมาตรการที่บังคับใช้มานาน จำเป็นต้องทบทวนให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป มีระยะเวลาสรุปผลการศึกษา ในวันที่ 15 มี.ค.2568

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข ต้องพิจารณาซึ่งนำหน้ากระทรวงเรื่องเศรษฐกิจกับความเหมาะสมทางศีลธรรมให้รอบคอบ

บาลานซ์เรื่องเศรษฐกิจและศีลธรรมให้ดำเนินไปควบคู่กันให้ดี!

ชัย เสดเดอร์ (แทน)

■ เดินหน้าบิ๊กอีเวนต์ท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าจัดบิ๊กอีเวนต์ตลอดปีเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าประเทศ โดยมีแผนงานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปี 2568 ประกอบด้วย

งาน ITB Berlin 2025 (4-6 มี.ค. 2568) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี งาน South Asia Travel and Tourism Exchange (Satte) 2025 (19-21 ก.พ.2568) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 43 (26-30 มี.ค.2568) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ งานมหาสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย ให้ปี 2568 เป็นอีกปีที่การท่องเที่ยวไทยสามารถสร้างรายได้สูงสุดและผลักดันประเทศไทยให้เป็น Tourism Hub ของภูมิภาคอย่างยั่งยืน.

ชัย เสดเดอร์ (แทน)

■ ลงนามความร่วมมือพัฒนาผลงานการวิจัย

พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธาน

วุฒิสภา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึก
ความตกลงร่วมมือว่าด้วยการนำผลงาน
ทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติภายใต้



ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการ
การวุฒิสภากับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แสดงความมุ่งมั่นสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ และนวัตกรรมร่วมกัน

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการนิติบัญญัติ!

ชัย เฮตเตอร์ (แทน)

chai.n@thairath.co.th